



ที่ 85/2566

ข้าราชสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองฟูกูโอกะ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายโสรจ สุธาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ให้การต้อนรับ นาย REIJI Matsuura ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองฟูกูโอกะ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ซึ่งมาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตนเองและข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานในการดึงดูดและเชิญชวนการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ประจำกรุงโตเกียว เข้าร่วมการหารือผ่านทางระบบออนไลน์

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองฟูกูโอกะ มีคณะทำงานหลัก ประกอบด้วยทีมการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งกำกับดูแลเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) และแผนการบริหาร ความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan - BCP) ของจังหวัดฟูกูโอกะ ทีมส่งเสริมการลงทุนใน จังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology - IT) และอุตสาหกรรม การผลิตเกมส์ และทีมธุรกิจ Startup ซึ่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการจาก ต่างประเทศในการเข้ามาประกอบธุรกิจในจังหวัดฟูกูโอกะ โดยปัจจุบัน มีบริษัท QueQ ซึ่งเป็น Startup ของไทย ประกอบธุรกิจออกแบบแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการคิวและนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์สำหรับ ร้านอาหาร ธนาคาร และหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามาประกอบธุรกิจในสาขาดังกล่าวในจังหวัดฟูกูโอกะด้วย

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมนโยบายการส่งเสริมให้จังหวัดฟูกูโอกะเป็นศูนย์กลางทาง การเงิน (Financial Hub) แห่งใหม่ของประเทศญี่ปุ่น และการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการจาก ต่างประเทศ รวมถึงไทย ในการเข้ามาริเริ่มทำธุรกิจ นอกจากนี้ ได้ขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองฟูกูโอกะ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการบรรยายสรุปให้แก่ คณะศึกษาดูงานจากประเทศไทย ซึ่งช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดฟูกูโอกะ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมทั้งจะสนับสนุนภารกิจของสำนักงานฯ และยินดีประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยที่ความสนใจได้รับทราบต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

8 สิงหาคม 2566



